

เตลีพิวส์

ฉบับที่ 24,611 วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 22

เห็ดฟางจากทะลายปาล์ม ลงทุนน้อยประโยชน์คุ้ม

การเพาะเห็ดฟางสามารถใช้วัสดุเพาะได้หลายชนิด เช่น เปลือกถั่วเขียว ถากมัน ต่ำปะหลัง ผักตบชวา ฐาน้อย ขี้เลื่อยไม้ ยางพารา และทะลายปาล์มน้ำมัน ก็เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่น่าจะใช้โดยเฉพาะในภาคใต้

เพราะทะลายปาล์มสามารถนำมาเพาะเห็ดฟางได้ดี ไม่แพ้กับการเพาะด้วยฟางข้าว และเหมาะในการเพาะในพื้นที่สวนยางพารา เกิดการเกื้อกูลกันของพืช ต้นยางพาราสร้างร่มเงาและแสงแดดรำไรช่วยให้เห็ดเจริญเติบโตได้ดี และเมื่อเห็ดหมดดอก ทะลายปาล์มก็จะกลายมาเป็นอาหารอย่างดีให้กับต้นยางพาราด้วย ในพื้นที่สวนยางพาราภาคใต้จึงนิยมเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเห็ดจะประกอบด้วย ทะลายปาล์ม เชื้อเห็ด ฟาง หรือเห็ดอื่น ๆ ที่

ต้องการ ผ้าพลาสติก ความยาวม้วนละ 70 เมตร ไม้ไผ่สำหรับชิงผ้าพลาสติก และพื้นที่ที่ใช้เพาะเห็ด โดยขึ้นต้นน้ำทะลายปาล์มมากองรวม ล้อมกันเป็นวงกลม ฉีดน้ำ 2 วันต่อหนึ่งครั้ง กคลุมด้วยผ้าพลาสติก รอประมาณ 3-7 วัน เพื่อ



ทะลายปาล์ม

ให้ทะลายปาล์มชุ่มน้ำ ก่อนนำเอามาใช้เตรียมพื้นที่โดยการถางหญ้ารอบ ๆ สวนยางพาราออก ซึ่งน้ำส่วนใหญ่จะใช้นบริเวณร่องยางพารา โดยเลือกพื้นที่ที่มีร่มเงา อากาศถ่ายเทได้สะดวก

นำทะลายปาล์มมาวางเป็นร่องตามช่องว่างของต้นยาง ความยาวประมาณ 5 เมตร ฉีดน้ำลงบนทะลายปาล์ม เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรก โรยเชื้อเห็ดลงบนร่องที่เตรียมไว้โดย 1 ร่อง ใช้เชื้อ 3 ก้อน โรยเชื้อก้อนละ 1 เมตร รอประมาณ 3 วัน ขึ้นโครงไม้ไผ่เป็นแนวไว้สำหรับชิงผ้าพลาสติกประมาณ 4-5 โครง คัดให้โค้งเป็นแนวยาว กคลุมผ้าพลาสติกตามแนวโครงไม้ไผ่ 1 ร่อง ใช้ผ้าพลาสติกประมาณ 7 เมตร เสร็จแล้วรอประมาณ 7-9 วัน เห็ดก็จะงอก สามารถเก็บไปขายได้



ใช้ฟางข้าวรองพื้นก็จะได้



ทำเองได้
ขายจน

ส่วนการระบายความร้อน หลังจาก
เพาะเห็ดแล้วประมาณ 4-5 วัน เกษตรกรจะ
เปิดชายผ้าพลาสติกออกบ้างเพื่อระบายความ
ร้อนออกจากกองเห็ด
เนื่องจากหากอากาศ
ร้อนเกินไปเส้นใยเห็ด
จะไม่รวมตัวเป็นดอก
และเป็นการเพิ่ม
อากาศให้กับเห็ดอีกด้วย



เห็ดเริ่มเดินบนไอน้ำ

ในช่วงเห็ดเริ่มเดินจะเพิ่มความชื้นให้
กับกองเห็ดตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดู
แล้ง จะพ่นน้ำเป็นฝอยลงบนกองเห็ดพอชุ่ม

เมื่อดอกเห็ดโตพอได้ขนาดที่ตลาด
ต้องการจึงเริ่มเก็บ จะไม่ปล่อยให้โตให้ดอก
บานในกอง เพราะจะทำให้ราคาเสีย และส่วน
ใหญ่จะเก็บหลังจากเพาะแล้วประมาณ 7 วัน
ในฤดูร้อนและฤดูฝนจะเก็บเห็ดได้เร็ว แต่ถ้า
เป็นฤดูหนาวจะเก็บได้ช้า แต่เห็ดจะออกดีใน
ช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม ซึ่งลงทุนเพียง
ครั้งเดียวในตอนเริ่มต้น ก็จะสามารรถเก็บได้
อย่างต่อเนื่อง จนเชื้อเห็ดในกองหมด จากนั้น
ก็เกลี่ยกองทะลายปาล์มให้กระจายเพื่อเป็นปุ๋ย
บำรุงดินให้กับต้นยางพาราต่อไป และเตรียม
พื้นที่ส่วนอื่นในการเพาะครั้งต่อไปตาม
กระบวนการที่กล่าวมา

การเก็บจะใช้มีดชี้กดดอกเห็ดแล้ว
หมุนเล็กน้อยยกขึ้นเบา ๆ ดอกเห็ดก็จะหลุด
ออกมาโดยง่าย ถ้าดอกเห็ดออกเป็นกลุ่มให้
สังเกตดูว่าในกลุ่มนั้นมีดอกโตพอประมาณที่
จะเก็บ ได้มากกว่าดอกขนาดเล็กก็ควรเก็บได้
เลยทั้งกลุ่ม และขณะเก็บดอกเห็ดไม่ควร
กระทบกระเทือนดอกที่ยังเก็บไม่ได้เพราะ
อาจทำให้ดอกเห็ดอื่นช้ำและฝ่อได้ เมื่อเก็บ
เห็ดออกมาแล้ว ต้องตัดแต่งเอาเศษวัสดุที่ติด
มาออก เพื่อความสวยงาม แล้วใส่ภาชนะนำ
ส่งขายตลาด.